

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ระวีวรรณ ช่อมาฤกษ์

สิงหาคม



ผอ. อภกรัง
นงอเนก
โรจน์ไพบุณย์
ผอ. สิบเสน
ไปพบกลุ่มช่าง
ประมงที่โรงแรม
ประติงบนหน้ากบสี
ทะเลแดง

๖

กรมที่ดินร่วมกับกองทัพภาคที่ ๔ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี หน่วยจัดที่ดินที่ ๑ จัดที่ดินแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้านในปีงบประมาณ ๒๕๒๖-๒๕๒๘ โดยความร่วมมือของหน่วยราชการต่างๆ ได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎร

๑๕

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้วางแผนขยายพื้นที่ทำนานอกฤดูกาล โดยสูบน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่จะหาได้ มาช่วยในการทำนา ในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการที่บ้านหมู่ ๑ ต.จีปะสะงะ ๔๐๐ ไร่ ได้ผลอย่างดี และจะขยายไปยังตำบลอื่นๆ อีกถึง ๓๐๐๐ ไร่

๒๐

จากการสำรวจของกรมอนามัย พบว่าประชาชนภาคใต้ เป็นโรคโลหิตจางกันมาก โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล มีภาวะโลหิตจางถึงร้อยละ ๖๘.๕ โรคโลหิตจางซึ่งเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ในภาคใต้นั้น มีสาเหตุสำคัญอยู่ที่ชาวจังหวัดภาคใต้เป็นโรคพยาธิปากขอ พยาธิตืดง่าวจึงดูดเลือดจากร่างกายผู้ป่วย ทำให้ซูบซีด และมีอาการโลหิต



จาง ทางแก้ก็คือวิธีการเสริมเกลือผสมธาตุเหล็กในระยะเวลาหนึ่ง ควบคู่กับการปรับปรุงด้านสุขาภิบาล จะทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง

๒๓

มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสงเคราะห์ผู้ประกอบอาชีพสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สมาคมนี้นี้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพสัตว์น้ำ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

๒๕

อัยการจังหวัดสตูลได้ดำเนินการโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน มาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือในด้านนิติกรรมสัญญา รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ราษฎรไปแล้ว ๘๑๐ ราย ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำท้องถิ่น ๖ รุ่นจำนวน ๖๐๓ คน

๖ รุสมิแล

กันยายน

๖

ร.อ.สุชาติ บำรุงกรม ปลัดจังหวัดปัตตานี รักษาการณแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานการแต่งตั้งคณะกรรมการเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี การแต่งตั้งครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายเจริญ จันทริสระ ประชุมได้เลือกนายธีรวัฒน์ ละเอียด เป็นประธานสภา นายอมร ชดทิศเป็นรองประธานสภา นายเจริญ จันทริสระเป็นนายกเทศมนตรี นายสาดิง เจ๊ะโด และนายจวง ชรรณเจริญเป็นเทศมนตรี

ในที่ประชุมลงมติว่าให้ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจร่างการประชุมและตำแหน่งกรรมาธิการพิจารณาแปรผู้ติดการงบประมาณ ร่วมกันบริหาร โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินจากการแปรพระราชฐานที่ท่าหนักทักษิณราชินีเวสต์ จังหวัดนราธิวาส ถึงสนามบินคอนเมือง

๑๓

จากการสำรวจผู้ที่ไม่รู้หนังสือของศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนภาคใต้ อ.สงขลาพบว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔-๕๐ ปีที่ได้แจ้งเข้ามา ๘ จังหวัดมีนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา ตรัง ภูเก็ต พัทลุง ยังมีผู้ไม่รู้หนังสือ หลงเหลืออยู่อีกมาก โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีมีมากเป็นอันดับ ๑ คือมีถึง ๔๕,๐๘๐ คน รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ทางศูนย์มีความเป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงพยายามหาวิธีการดีให้ประชาชนหัน

มาสนใจหนังสือ ซึ่งขณะนี้ได้ผลิตหนังสือที่มีคำอ่านออกเสียงคล้ายกับภาษามลายู แล้วมาแปลเป็นภาษาไทยขึ้นใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่

๑๔

นายวัชรินทร์ ทรัพย์สินเสรี หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี ให้ข้อมูลจากการประเมินผลคุณภาพนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ ปรากฏว่ากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำมาก

คือเฉลี่ยประมาณ ๓๑.๘๗ จาก
คิดเฉลี่ยประมาณ ๓๑.๘๗ จาก ๗๐
คะแนน ดังนั้นจึงได้ทำโครงการอบรม-
ครูสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูทราบเทคนิ
การการสอนแนวใหม่เป็นการเพิ่มประ
สิทธิภาพการเรียนการสอน

๑๖

จังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีรับรางวัลพระราชทานสำหรับโรงเรียนสอนศาสนาดีเด่น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติ
นิยมคือ สายบุรีอิสลามวิทยา, ทรูณศาสน์
วิทยาอาชีวะสถาน, สตรีพัฒนาศึกษา
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโล่และรางวัลที่ ๑
ไม่มีเพราะไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่เขตการศึกษา ๒ วางไว้ คงมีแต่โรงเรียนที่ได้รับ
ที่ ๒ จำนวน ๕ โรงเรียนคือ โรงเรียน
บำรุงอิสลาม โรงเรียนจงรักภักดีวิทยา
โรงเรียนอะเดรอสหะหือสลามินะห์ และ
โรงเรียนแสงประทีปวิทยารางวัลที่ ๓
โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านลำห้วย โรงเรียน
ซออลียะหืออิตดีนียะห์ และโรง
เรียนวัฒนธรรมอิสลาม

๑๘

นายสุธรรม วิชชุไทรภพ อดีต
ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตร
กรแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
กลุ่มเกษตรกรภาคใต้กล่าวว่าพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญคือมะพร้าวกำลังประสบปัญหา
หาราคาดกต่ำที่สุด ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
ตอนนี้ราคาผลละ ๑ บาทเท่านั้น
แต่ราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ควรเป็น ๒-๓
บาท ขอเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือ โดย
นำเข้าสู่ที่ประชุมกรม เพื่อพิจารณา

๒๒

กรมประมงจะดำเนินนโยบาย
แข่งกันเพื่อกำจัดกลุ่มผู้ประกอบการ
ประมงร่วมระหว่างประเทศที่ทำผิดสัญญา
หรือไม่เคารพกฎหมายของประเทศคู่
สัญญาโดยจะไม่ออกไปรับรองหรือต่ออายุ
หากพบว่าผู้ประกอบการทำให้เกิด
ความเสียหายขณะนี้มีผู้ประกอบการบาง
รายละเมิดสัญญาหรือขาดมนุษยธรรม
อย่างกรณีนำลูกเรือประมงบังคลาเทศไป
ควบคุมตัวไว้ที่สตูลและตรัง โดยไม่ผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามต่อไป
จะออกกฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น

๒๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม-
ศาสตร์ มอ. ปัตตานีจะเปิดสอนภาษา
เกาหลี ในระดับวิชาเลือกในปีการศึกษา
๒๕๒๕ และระดับวิชาโทต่อไป
โดยจะขออาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย
อันุกู มาสอนภาษาเกาหลี และทาง
มอ. ปัตตานีจะส่งอาจารย์จากภาควิชา
ภาษาไทยไปช่วยสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย
อันุกูเป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์
ปีละ ๑ คน

ตุลาคม

๕

นายศิริวงศ์ โสภณ ประธานชม
รมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
เป็นประธาน ในการประชุมผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อพิจารณากรณีที่น่าอำนวย ศิริวงศ์

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน ถูกคน
ร้ายดักทำร้ายถึงแก่เสียชีวิต เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ที่ผ่านมามีคนกระชกมัด
นี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้าย
ได้ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าคดีนี้เป็นคดี
สะเทือนขวัญประชาชนทั่วไป แต่ดู
เหมือนว่า เจ้าหน้าที่ไม่สนใจติดตามคดี
เท่าที่ควร จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ในจ
ังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันเขียนกระตุณให้
เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด

๑๒

นายประยูร เดลิ่งศรี อธิบดีกรม
การค้าภายใน เปิดเผยหลังการประชุม
หารือเรื่องนโยบายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ
และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ที่ประ
ชุมได้พูดถึงเรื่องการรักษาราคาน้ำมัน
ปาล์มให้มีเสถียรภาพและราคาที่เหมาะสม
นั้น จะเป็นการจูงใจให้เกษตรกรหัน
มาเพาะปลูกปาล์มมากขึ้น ที่ประชุม
เห็นว่าราคาปาล์มสดควรจะไม่ต่ำกว่ากิโล
กรัมละ ๑.๕๐ บาท จนถึงสิ้นปี
ทางด้านราคาน้ำมันปาล์มดิบราคากลาง
ไม่ควรต่ำกว่า ๔ บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่ง
ราคานี้ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิมี
ความเห็นว่าเป็นราคาที่ซื้อได้โดยไม่จำ
กัลดจำนวน และราคาน้ำมันพืชสำหรับ
บริโภคก็ไม่ต่ำกว่า ๑๕ บาทต่อกิโลกรัม

๑๕

ผลการประชุมคณะกรรมการชาย
แดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซียครั้งที่ ๔๗
โดยมีพลโทวันชัย จิตต์จางค์ แม่ทัพ
ภาคที่ ๔ ฝ่ายไทย และพลโทตะไตะวัน
อิสมาัย บันโมฮัมหมัด ชันและ ผู้บัญชา
การทหารภูมิภาคที่ ๑ มาเลเซียเป็น
ประธานร่วมในการประชุม ณ โรงแรม

ลีการ์เดิน อ.หาดใหญ่ สงขลาโดยสรุป
ผลการปฏิบัติการด้านความมั่นคง ตาม
แนวชายแดนไทยและมาเลเซียระหว่าง
วันที่ ๑ มีนาคม-๓๑ กรกฎาคม
๒๕๒๘ ว่าได้มีจ.ค.ม. ออกมามอบตัว
๓ คน สามารถยึดค่ายจ.ค.ม. ได้ทั้ง-
หมด ๑๒ แห่ง

๒๒

กรณีที่มาเลเซียจะจมเรือประมง
ไทยทุกลำที่ละเมิดน่านน้ำเข้าไปจับปลา
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทำเป็นสถานที่
เพาะพันธ์ปลาเสมือนแนวหินประดิษฐ์
ทางไทยจะตอบโต้อะไรไม่ได้ ร่องรอยตี
กรมประมงให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาแต่ละ -
ครั้งมาเลเซียจับเรือประมงไทยไปได้ก็
ต้องปล่อยมาโดยตลอด เนื่องจากมาเล
เซียมีความเกี่ยวพันทางการเมืองกับไทย
สูง เมื่อผู้นำไทยขอร้องก็ต้องยินยอมทุก
ครั้ง จึงต้องหันมาใช้มาตรการเด็ดขาด
เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว ความหวังที่ -
จะไม่มีอีกแล้ว

๒๘

จากการที่ธนาคารเพื่อการ-
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพังงา
ได้สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง ตั้ง
แต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ปรากฏว่าโครง
การนี้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยที่ประกอบอาชีพการประมงตาม
ธรรมชาติ ขณะนี้ ธกส.สาขาพังงาได้
ให้เงินกู้เพาะเลี้ยงปลาแก่แล้วถึง ๓๐๐
ครอบครัว ในอนาคต จะขยายการให้กู้
เงินออกไปอีกอย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องที่ไม่สามารถ
หาพันธุ์ปลามาขยายการเพาะเลี้ยงได้
อย่างเพียงพอ

๘ รุสมิแล



ไม้ของกลางมูลค่า ๔ แสน ที่ จบท.ป่าไม้รัตภูมิ สงขลา
ถูกเข้าไปจับและยึดไว้ในป่าควนทับช้าง บ้านคลองกอย

๓๑

มาเลเซียเตรียมจัดการเด็ดขาด
กับเรือประมงไทย แต่ยั้งหวั่นจะกระทบ
สัมพันธ์ด้านอื่น เผยถูกกดดันหนักจาก
ชาวประมงพื้นเมือง

เด็กที่กระทำความผิด เหล่านี้มีอายุระ-
หว่าง ๑๔-๑๘ ปีเป็นส่วนใหญ่มาก้าวคือ
มีถึง ๘๘.๖๕ เปอร์เซ็นต์

๔

นายสัมพันธ์ ทองสมัครรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า
กรณีที่มีการชุมนุม ประท้วงโครงการ
จัดหาพระพุทธรูปมาประจำไว้ที่โรงเรียน
บ้านควนโดนจังหวัดสตูล ว่าตนได้ไป-
ทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมซึ่งเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับการจัดห้องจริยธรรมและนำ
พระพุทธรูปมาให้นักเรียนบูชาว่าเป็น-
การให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนา-
ใดต้องเข้าห้อง จริยธรรมนี้ ผู้ที่ประชุม
ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้อง ๓ ให้ย้าย
พระพุทธรูปออกไป ทั้งนี้ให้พิจารณาควา
เนนการภายใน ๒๕ ชั่วโมง

๕

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบ
ปรามการลักลอบทำแร่ และ นำแร่ออก
นอกประเทศ(สปร.)และเจ้าหน้าที่ท่า-

พฤษจิกายน

๑

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๑๕
ตุลาคม ๒๕๒๘ ศาลคดีเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า คดีเด็กกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ขั้นสูการพิ-
จารณาของศาลคดีเด็กและเยาวชนจัง-
หวัดสงขลา สูงสุดคิดเป็นร้อยละ
๕๗.๒๕ ของคดีที่ขึ้นศาลทั้งหมด โดย



ชาวสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 คน โดยการนำของ ส.ส.กัญญา
ช่วยปลด เส้นทางไปร้องเรียนกระทรวงคมนาคมกรณีบริษัทพันธ์พิทย์
วิ่งรถทับเส้นทางของบริษัทสหกรณ์เดินรถ เทพพนม

รองจำนวนหนึ่ง ได้ใช้เรือเร็วตำรวจน้ำ
"รน. ๑๗" ลากจูงเรือชื่อ "สิทธิประมง
๑๔" ซึ่งมีแรดติด ชุกซ่อนอยู่ใต้ท้อง-
เรือมายังท่าเทียบเรือของโรงงานถลุงแร่
บริษัทไทยชาโก้จำกัด จังหวัดภูเก็ตจาก
การตรวจนับแร่ภายในเรือดังกล่าวมีแรดดี
บุก ซึ่งผ่านการล้าง และแต่งอย่างสะ-
อาดแล้ว จำนวน ๒๐๐ กระสอบ
น้ำหนักประมาณ ๑๐ ตันมูลค่าประมาณ
๕ ล้านบาท โดยแร่จำนวนนี้ เป็นแร่ที่
เตรียมลักลอบนำออกไปขายที่สิงคโปร์

๑๒

หาคป่าดอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
เป็นหาคที่มีความสวยงามมาก กำลังถูก
ทำลายจนเป็นปัญหา ดังนั้นสำนักผัง-
เมืองของจังหวัด และกรมโยธาธิการได้
เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ให้ออกกฎ
กระทรวงกำหนดเขต การปลูกสิ่งก่อ-
สร้างในบริเวณชายทะเล เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อความสวยงาม และง่ายต่อ
การรักษาความสะอาด

๑๕

เจ้าหน้าที่จากสภาความมั่นคง-
แห่งชาติ และกรมทางหลวง ได้สำรวจ
เส้นทางเพื่อวางแผน และจัดสร้างเส้น
ทางสายเบตง-แว้ง ทั้งนี้เพื่อเปิดเส้น-
ทางติดต่อให้กับเบตงมากยิ่งขึ้น และ
เป็นการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้
กับราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้

๒๓

นายมีชัย วีระไวทยะ รมช.
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด
สัมมนาการลงทุนอุตสาหกรรมภาคใต้ ณ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนจาก
ธนาคาร พาณิชย์ ทุกแห่งในจ.สงขลา
ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคใต้ และตัวแทนบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน เพื่อทำ
ความเข้าใจ ตลอดจนรายละเอียดใน-
การให้เงินกู้รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ สามารถ
อำนวยความสะดวกต่อกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

๒๓

เทศบาลเมืองปัตตานีประกาศให้
มีการเลือกตั้งชมสมาชิกสภาเทศบาล
แทนตำแหน่งสท.ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง
โดยกำหนดเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๒๔ บัดนี้ ได้ปิดการรับ
สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเลือก
ตั้ง ๓ คนคือ ๑ นายสุนทร จันทสิทธิ์
๒ นายพรรัตน์ หนูช่วย ๓ นส.
บุญตา สิริทัศน์

๓๐

พ.ต.อ.สรรเพชญ์ ชรรมาธิกุล
พกก.นครศรีธรรมราช และสจ.นคร-
ศรีธรรมราช เกิดมีปัญหามิลงรอยกัน
พกก.กล่าวว่า สจ.บางคนหนุนโจรอิท
ธิพลจนเกิดวินาศภัยทั่วเมืองทางสง. ขอ
ให้ทางกองทัพภาคที่ ๔ ชี้แจงข้อข้อง-
ใจว่าคำกล่าวหาของพกก.มีความจริง
เพียงใด

ธันวาคม

๑

หวยใต้ดินระบอบหนักที่สงขลา
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาทำให้
คนกลุ่มหนึ่งหมดหวังที่จะสร้างอนาคต
ด้วยการเก็บออม หันไปพึ่งโชคลาภด้วย
การเสี่ยงแทงหวย โดยเฉพาะตำรวจ
ต้องปวดหัวเพราะมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
หนุนหลังอยู่ มีข้าราชการครุหันไปขาย
หวยใต้ดินเป็นงานอดิเรก

รูสมิแล ๔

ตัวแทนชาวประมง จากจังหวัด
จังหวัดเข้าพบพลอ. เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาการล่องลำ
น้ำน่านน้ำ ของประเทศเพื่อนบ้าน นาย
กรัฐมนตรีได้เตือนชาวประมงให้ คำนึงถึง
ความถูกต้องเป็นหลักสำคัญ ส่วนการขึ้น
ราคาน้ำมันดีเซล ที่จะมียผล กระทบนั้น
ยังไม่มียปัญหา เพราะรัฐบาลยังไม่ได้ประ
กาศขึ้นราคา

๑๐

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ศก
นี้ ผกก. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเผยว่ามีคดี
อุกฉกรรจ์เกิดขึ้น ๔๐๐ คดี จับได้ ๑๖๐
คดี ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเปรียบเทียบ
คดีปีก่อนกับปีนี้ ปรากฏว่าลดลง ๓๑ คดี



ประชาชนจังหวัดสงขลาชุมนุมให้กำลังใจ พทพฯ นายกรัฐมนตรีหลัง
รู้ข่าวถูกหาร้ายบาดเจ็บ

ถือคดีฆ่าผู้อื่นเกิดขึ้น ๓๑๑ คดี จับได้
๑๐๘ คดี ซึ่งทรัพย์สินเกิดขึ้น ๑๒ คดี จับ
ได้ ๘ คดี และวางเพลิงเกิดขึ้น ๕ คดี
จับได้ ๓ คดี

๑๙

กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจอำเภอเบตง
จังหวัดยะลา ร่วมกันประชุม หาทางแก้
ปัญหาเศรษฐกิจตลาดเบตง ที่ซบเซาถึง
ขนาด ผลการประชุมนอกจาก ไม่ยอม
หันไปพึ่งนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ซึ่ง
รัฐบาลมาเลเซียก็ดกั้นไม่ยอมให้มาเที่ยว
ในประเทศไทย เพราะกลัวว่า จะมีการ
ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ -ยังได้
หยิบยกเอาปัญหาทางพาราดกต้า โดยถูก
พ่อค้าคนกลางกอดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ราคา
ตลาดโลกกระเตื้องขึ้น ที่ประชุมจะนำ
เสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

๒๐

สภาการเหมืองแร่แสดงความหวัง
ใยถึงระดับราคาดีบุกมีแนวโน้มที่จะ ตก
ลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจาก กลไกและ
เงื่อนไขของตลาดเป็นองค์ประกอบเวลา
นี้มีไทยรายเดียวที่ประกาศรับ ซื้อขาย
เป็นทางการออกมา ในขณะที่ ตลาดอื่น
อย่างกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ยังไม่
ได้ประกาศออกมา และเป็นผู้ ประกอบ
การค้าก็นำราคาประกาศของไทย ไปต่อ
รอง กับการซื้อขายในตลาดดังกล่าวเพื่อ
กตรราคาให้ต่ำลงไปอีก

๒๑

ท่าเรือท่าทอง อ.เมือง สุราษฎร์
ธานี เป็นท่าเรือขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งทางบริษัทไทยปิโตรเลียมจำกัด
ขอเช่า อัตราเดือนละ ๘ หมื่นบาท -
เปิดบริการให้เรือถ่ายสินค้าแล้ว

๒๙

การประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการ
อำเภอ ในด้านการจัดสำนักงาน การบริการ
ประสานงานในด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกิจการพิเศษประจำปีประ
มาณ ๒๕๒๔ เป็นต้นมานั้น ปรากฏผลดังนี้
อำเภอขนาดใหญ่อันดับ ๑ ได้แก่ สนง.ศธอ.
ห้วยยอด จังหวัดตรัง อำเภอขนาดกลาง
สนง.ศธอ. เมืองพังงา. พังงาอำเภอขนาดเล็ก
อันดับ ๑ ได้แก่ สนง.ศธอ.เขาพนม
จ.กระบี่

๓๐

จังหวัดชุมพรได้ทุ่มงบประมาณ ๑.๐๖
ล้านบาทเพื่อปรับปรุงการคมนาคม เข้าสู่ -
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวปี ๒๕๒๕ นอกจากส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการคมนาคม
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย